

Số: 103/CĐTTX
V/v vận động quyên góp ủng hộ
phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc

Trong thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) đã lan rộng trên khắp cả nước, diễn biến phức tạp, khó lường, gây tác động toàn diện đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Đỉnh điểm là ở TP HCM, Bình Dương và các tỉnh phía Nam, dịch bệnh đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc.

Căn cứ theo Kế hoạch số 01/KH-TBVĐ&HĐXH ngày 14/9/2021 của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội Quốc gia (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) và Thư kêu gọi ngày 15/9/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân, ủng hộ kinh phí, hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, ngày công để hỗ trợ công tác, phòng chống Covid-19.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Lãnh đạo cơ quan, Công đoàn TTXVN phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM và Hội Cựu Chiến binh cơ quan phát động đợt quyên góp ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ mua vắc xin, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng... trong toàn thể CBCCVCLĐ thuộc TTXVN, **mỗi đoàn viên công đoàn ủng hộ 1 ngày lương vào hoạt động nói trên.**

Số tiền thu được xin gửi về **Văn phòng công đoàn ngành trước ngày 27/9/2021** (phòng 7.8C, nhà số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Hoặc chuyển khoản qua tài khoản Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam, số tài khoản: 1150 0000 1770, NHTMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

- Cơ quan sẽ tổ chức Lễ phát động ủng hộ hoạt động trên tại phòng giao ban tầng 3 vào lúc 10h30', thứ Hai, ngày 27/9/2021 (ngay sau khi giao ban).

Nhận được công văn này, đề nghị các Công đoàn trực thuộc báo cáo với chính quyền, tổ chức tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ trong đơn vị tích cực tham gia ủng hộ, góp phần thiết thực cho hoạt động có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc nói trên.

Xin trân trọng cảm ơn././

Nơi nhận

- Như trên;
- Đảng uỷ và Ban Lãnh đạo cơ quan để báo cáo;
- Lưu VPCĐ.

TM BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Đinh Đăng Quang